

## CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

Họ và tên: **ĐIỀU NEN**

Ngày tháng năm sinh: 01/01/1975.

Hộ khẩu thường trú: Ấp 1, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Dân tộc: S'tiêng.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính, Thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Đơn vị công tác: Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước.

Chức vụ: Phó trưởng Ban.

*Kính thưa quý vị cử tri!*

Bản thân tôi quá trình công tác ban đầu từ Sở Nội vụ rồi về huyện Bù Đốp công tác được 18 năm, nay được điều về Ban Dân tộc tỉnh, đã trải qua nhiều đơn vị và đảm nhận vị trí công tác khác nhau. Được tập thể Ban Dân tộc tỉnh, cử tri nơi cư trú, Ủy ban MTTQVN tỉnh tín nhiệm, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026), tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây là vinh dự rất lớn cho bản thân, đồng thời cũng thấy được nhiệm vụ, trách nhiệm hết sức nặng nề trước nhân dân, trước cử tri tỉnh nhà nói chung và trước cử tri nơi ứng cử nói riêng.

Chúng ta đều biết, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước, có quyền lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. ĐBQH là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, không chỉ đại diện cho nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình mà còn đại diện cho nhân dân cả nước; là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước trong Quốc hội. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ĐBQH đã được pháp luật quy định.

Là ứng cử viên ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 2, tôi xin trình bày chương trình hành động như sau:

1. Chủ động, tự giác rèn luyện đạo đức, phẩm chất và lối sống; gần dân, trọng dân và thương dân; không tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết thống nhất nội bộ và trong các tầng lớp nhân dân để ngày càng xứng đáng với niềm tin và sự gửi gắm của cử tri và nhân dân.

2. Thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết, gần gũi, sâu sát với cử tri, nhất là ở những địa phương nơi mình ứng cử dưới nhiều hình thức như thông qua tiếp xúc cử tri, thực hiện tiếp công dân thông qua công việc và trong cuộc sống đời thường để lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của cử tri và thống nhất cùng Đoàn ĐBQH tỉnh phản ảnh trung thực, có trách nhiệm những ý kiến đó với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Nhà nước, giúp cho việc xây dựng các cơ chế, ban hành chính sách, pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước đảm bảo tính khả thi, phù hợp thực tiễn và đạt được sự đồng thuận cao của Nhân dân.

3. Tôi sẽ chủ động đề xuất và tích cực tham gia cùng với Quốc hội tiến hành giám sát, khảo sát những vấn đề bức xúc được nhiều cử tri quan tâm để kịp thời phát hiện ra những sai phạm thiếu sót, rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách, quy định còn khiếm khuyết, chưa phù hợp, gây cản trở cho sự phát triển... để cơ quan chức năng xem xét giải quyết đúng quy định, góp phần thúc đẩy việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là việc thực hiện có hiệu quả Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm. Đây là một trong những vấn đề rất bức xúc hiện nay và được cử tri rất quan tâm, để qua đó góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.

4. Đối với địa phương tôi rất quan tâm những lĩnh vực sau:

- Công tác quy hoạch và phát triển đô thị, công tác giải tỏa đền bù, giải phóng mặt bằng...

- Công tác bảo vệ môi trường, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, đây là lĩnh vực được nhân dân và cử tri rất quan tâm hiện nay.

- Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực trẻ, vấn đề đào tạo nghề và giải quyết việc làm, đặc biệt là tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn hiện nay. Các chính sách đối với cán bộ ở cơ sở, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ, để phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển địa phương.

- Công tác an sinh xã hội, giải quyết chế độ chính sách cho người có công.

- Công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước để phục vụ cho nhân dân ngày càng tốt hơn.

5. Là ứng cử viên ĐBQH người dân tộc thiểu số, tôi luôn quan tâm về công tác giảm nghèo, đời sống của nhân dân, đặc biệt là nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vì thực tế hiện nay khoảng cách phát triển giữa thành thị và nông thôn càng rộng và đặc biệt là khu vực vùng sâu, vùng xa đời sống của nhân dân nơi đây còn rất nhiều khó khăn. Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã rất quyết liệt trong việc thực hiện các giải pháp giảm nghèo, đặc biệt là chương trình của tỉnh về giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, đây là chương trình mang tính đột phá cao và rất thiết thực, hiệu quả. Song song đó, tỉnh cũng đang tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2020-2025. Đây là một chương trình huy động nguồn lực lớn từ ngân sách trung ương và địa phương hỗ trợ đầu tư phát triển trên nhiều lĩnh vực và là đòn bẩy quan trọng để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa thành thị và nông thôn. Nếu có điều kiện, cơ hội tôi sẽ có ý kiến với bộ, ngành liên quan về cấp thiết xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế, xã hội ở địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống để giúp cho tỉnh có nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa.

6. Tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý kiến trong xây dựng luật pháp từ thực tiễn của đời sống nhân dân. Làm tốt vai trò giám sát của người đại biểu. Thực hiện trách nhiệm với cử tri, với nhân dân trong thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Dù ở lĩnh vực nào, cương vị nào tôi luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nếu được cử tri tin tưởng và ủng hộ trong đợt bầu cử sắp tới, với trọng trách mới, tôi xin hứa sẽ đem hết công sức, trí tuệ của mình để cống hiến cho sự nghiệp chung của đất nước, của tỉnh nhà cũng như tôi có thêm điều kiện, cơ hội để có thể giúp cho nhân dân vùng sâu, vùng xa có cơ hội nâng cao đời sống, đáp ứng sự tin tưởng, mong đợi của cử tri.

*Xin trân trọng cảm ơn!*